



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

16 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 16 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,892 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,012,184 ราย เสียชีวิต 125 ราย เสียชีวิตสะสม 26,754 ราย รักษาหายเพิ่ม 22,220 ราย รักษาหายสะสม 3,763,978 ราย ยังรักษาอยู่ 221,452 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 503,537,681 (+665,843) ราย เสียชีวิต 6,219,789 (+2,170) ราย รักษาหาย 453,948,522 (+758,949) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO แนะนำควรฉีดเข็มกระตุ้นเพราะวัคซีนเสื่อมสภาพตามกาลเวลาและป้องกันการติดเชื้อจากโอไมครอนได้ไม่ดี **สหรัฐฯ** FDA อนุมัติการตรวจโควิด 19 ผ่านลมหายใจกรณีฉุกเฉินเป็นครั้งแรก และอนุมัติใช้วัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น **จีน** ประชาชนจำนวนมากในนครเซี่ยงไฮ้แสดงความไม่พอใจ หลังทางการเปลี่ยนอาคารพักอาศัยเป็นศูนย์กักตัวผู้ติดเชื้อ **เกาหลีใต้** เตรียมผ่อนมาตรการคุมโควิดเหลือแค่ใส่หน้ากาก หลังติดเชื้อรายวันลดลง

ประเด็นสำคัญ

1. มาตรการป้องกันโควิดช่วงสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ประชาชาติ, TNN, mcot, ch7, soudhitalk

- นพ.สุวธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เน้นย้ำช่วงสงกรานต์ สถานประกอบการตลาดและร้านอาหารทั่วประเทศคุมเข้มและปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างต่อเนื่อง หลังผลการสำรวจอนามัยโพล (1-11 เม.ย.65) พบความเสี่ยง คือ คนแออัด ไม่เว้นระยะห่าง ร้อยละ 54, พ้อคำ แม่ค้า ตะโกน คุยกัน โดยไม่สวมหน้ากากหรือสวมไม่ถูกต้อง ร้อยละ 27, พ้อคำ แม่ค้า มีสุขอนามัยที่ไม่ดี ร้อยละ 14, มีขยะล้นถัง มีแมลงวัน หนู แมลงสาบ ร้อยละ 12 และแผงร้านค้าอยู่ติดกันไม่เว้นระยะห่าง ร้อยละ 5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร ถวายอาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล หากเป็นไปได้ขอความร่วมมือพระสงฆ์งดฉันภัตตาหารร่วมโต๊ะ ให้เปลี่ยนเป็นฉันภัตตาหารแยกจากกัน แบบเว้นระยะห่าง พร้อมใช้ช้อน ชาม จาน และแก้วน้ำส่วนตัวไม่ปะปนกัน ส่วนประชาชนอาจเปลี่ยนเป็นทำบุญผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และปฏิบัติธรรมที่บ้านแทน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, thebangkokinsight)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกรัฐมนตรีห่วงใยผู้ติดเชื้อรายวันในไทยยังทรงตัวสูง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอให้ทุกคนเข้มปฏิบัติตามมาตรการ พร้อมขอลูกหลานพาผู้สูงอายุไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้น และขอให้เด็กอายุ 12-17 ปี เข้ารับการฉีดเข็มกระตุ้นก่อนเปิดเทอมช่วงเดือนพ.ค.นี้ด้วย โดย สธ. แนะนำว่าเด็กกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ระยะที่ต้องมีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว โดยเลือกได้ทั้งแบบเติมโดสหรือครึ่งโดส ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเพิ่มภูมิคุ้มกันไม่แตกต่างกัน

2. สถานการณ์เตียงผู้ป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ soudhitalk, topnews

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์กรณีการตั้งข้อสังเกตถึงอัตราครองเตียงเริ่มเพิ่มสูงเหมือนตอนเดลตา รวมถึงผู้ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ว่า ขณะนี้การติดเชื้อในสายพันธุ์โอไมครอน อัตราการครองเตียงรักษาพยาบาลยังไม่ถึงช่วงสายพันธุ์เดลตา ซึ่งช่วงเดลตาปอดอักเสบสูงสุดประมาณ 5 พันกว่าราย ตอนนี้อยู่ประมาณ 2 พันกว่าราย ส่วนใส่ท่อช่วยหายใจเดลตาประมาณ 1.3 พันราย ตอนนี้อยู่ประมาณ 800 กว่าราย แนวโน้มขึ้นๆ ลงๆ ยังถือว่ารองรับได้

3. ติดโอไมครอนดีกว่าฉีดเข็ม 3 และ 4

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

- นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ ศัลยแพทย์หัวใจและผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัว โพสต์ว่าการปล่อยให้ติดเชื้อโอไมครอนดีกว่าฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ 4 มีศึกษาผลวิจัยพบการติดเชื้อธรรมชาติมาก่อน ให้ประโยชน์ในการป้องกันการป่วยรุนแรงจนต้องเข้า รพ. ได้อย่างแท้จริง จึงแนะนำคนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงพิเศษที่มีภูมิคุ้มกันต่ำว่า ปล่อยให้ติดเชื้อโอไมครอนดีกว่าฉีดเข็ม 3 และ 4 ส่วนผู้มีความเสี่ยงแนะนำขอแบบไหนเลือกแบบนั้น เพราะไม่มีผลวิจัยเจาะจงกลุ่มนี้

4. วัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ข้อมูลการวิเคราะห์วัคซีนชนิด mRNA ของ FDA สหรัฐฯ ที่ระบุถึงความสำคัญของวัคซีนเข็ม 3 และประสิทธิภาพยาวนานเพียงใด ว่า การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) มีความจำเป็น

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต ขณะที่การฉีดเพียง 2 เข็ม จะได้ผลในช่วงแรก แต่ประสิทธิภาพจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ทั้งนี้ ในกลุ่มคนที่มีแข็งแรงดี ผลในการป้องกันยาวนานกว่า 4-6 เดือนหลังฉีดเข็มกระตุ้น ส่วนผลของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อหวังได้น้อย ย้ำว่า การป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่จะต้องทำเป็นกิจวัตร การใส่หน้ากากเสมอเป็นหัวใจสำคัญ และเป็นปราการด่านสุดท้ายที่จะป้องกันตัวคุณและคนที่คุณรัก</p> <p>5. ยารักษาโควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุถึงคู่มือไกด์ไลน์การเลือกใช้ยาระหว่าง "โมลนูพิราเวียร์" และยา "แพกซ์โลวิด" ว่า ยาโมลนูพิราเวียร์ออกฤทธิ์คล้ายยา "ฟาวิพิราเวียร์" เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่ง ส่วน "แพกซ์โลวิด" ออกฤทธิ์แตกต่างกันตามหลักการสามารถใช้ร่วมกันได้ แต่การศึกษาวิจัยไม่ได้ใช้ร่วม ดังนั้น ให้ใช้ตัวใดตัวหนึ่ง โดยต้องใช้กับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีโรคร่วม และเริ่มมีอาการถึงอาการปานกลาง ส่วนผลข้างเคียงจากการใช้ยาทั้งสองชนิดยังไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv</p> <p>- อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวย้ำว่า “ยาแพกซ์โลวิด” 5 หมื่นคอร์สการรักษา ที่ได้รับจาก บ.ไฟเซอร์ จะกระจายส่งตาม รพ.ใหญ่ ๆ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นผู้พิจารณา ตามหลักการไม่ได้ให้ทุกคน อยู่ที่การพิจารณาของแพทย์ ซึ่งจะให้เฉพาะกลุ่มที่มีอาการเล็กน้อย หรือเริ่มมีอาการถึงปานกลาง</p> <p>6. ข่าวจริง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv</p> <p>- สำนักงานปลัด สธ. ชี้แจงประเด็นเรื่อง สธ. ปรับแนวทางการรักษาโควิด 19 กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเรื้อรัง โดยให้ Admid ที่ รพ. หากติดเชื้อ ว่า เป็นข้อมูลจริง โดย สธ. ปรับแนวทางการรักษาโควิด 19 หลังมีการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น โดยให้สิทธิกลุ่มเสี่ยงและบุคคลที่เข้าเงื่อนไขเข้ารับการรักษาใน รพ. ได้ทันที</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcof</p> <p>- กรมอนามัย มอบป้าย COVID Free Setting ให้กับศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จ.ขอนแก่น เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการในช่วงสงกรานต์ และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับจังหวัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ</p> <p>- อบจ.ปทุมธานี นำร่องจังหวัดแรก วางแผนรองรับหลังหยุดยาวสงกรานต์ 18 เม.ย. ร่วมมือกับ รพ.สต. อบต. และเทศบาล ตั้งจุดตรวจระดมตรวจ ATK นอกสถานที่ให้พี่น้องประชาชน คัดกรองคนกลับเข้าพื้นที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ</p> <p>- นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผย ข้อมูล ณ วันที่ 14 เม.ย. พบผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 42 ราย ทั้งหมดเป็นการพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่จากภายนอก จึงมีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ทั้งสิ้น 631 ราย รักษาหายแล้วกว่า 96.5%</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด</p> <p>- ศูนย์จีโนมฯ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาฯ ย้ำข้อเสนอองค์การอนามัยโลกจะให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 70% ทุกกลุ่มประชากรและในทุกประเทศเพื่อสกัดกลายพันธุ์อีก</p> <p>- นพ.ชนิต คุรุฑูล นายกสมาคมสมาพันธ์ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีพบการสูญเสียในผู้สูงอายุเพราะได้รับการรักษาช้า ดังนั้นให้ถือว่าเป็นกลุ่มสีเหลือง และต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ทันที โดยไม่ต้องรอให้มีอาการ ขณะที่บางรายไม่จำเป็นต้องนอน รพ. สามารถรักษาที่บ้านได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ สำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่ติดเชื้อโควิด ปัญหาใหญ่คือไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อ ดังนั้น จำเป็นต้องตรวจ ATK หรือในบางรายที่มีอาการแต่ยังตรวจไม่พบเชื้ออาจจะต้องรักษาในเชิงป้องกัน</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร สีลาวัณย์ อดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แนะนำกลุ่มสูงอายุ โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัว ควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 3 ด้วยชนิด mRNA เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันระดับสูง หากมีอาการป่วยแม้แต่ไข้เล็กน้อย บวกกับไอแห้งถี่ๆ ต้องตรวจ ATK ทันที</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, เดลินิวส์</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ภายในระยะเวลา 10 ปี (2559-2568) นายกรัฐมนตรี กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการ และติดตามความก้าวหน้า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติได้อย่าง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สมบูรณแบบ รองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงหลังโควิด 19 เร่งฟื้นฟูอันดามันเดินทางเศรษฐกิจ ยกชั้นศูนย์กลางกัญชาโลกในรูปแบบโลกเสมือนจริง</p>	
<p>อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ</p> <p>- ศปช. รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน 14 เม.ย. ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการรณรงค์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" เกิดอุบัติเหตุ 324 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 332 คน ผู้เสียชีวิต 41 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 11 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ รพ.พังงา ติดตามความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2565</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ไทยโพสต์</p> <p>- นายวิฑูรย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เน้นย้ำมาตรการสำหรับผู้กระทำผิดคดีขับรถขณะเมาสุรา โดยการติดกำไล EM จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร การลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ รวมถึงการทำงานบริการสังคม รวมทั้งจำแนกความเสี่ยง หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงในการติดสุราจะถูกส่งไปบำบัดรักษา ณ สถานพยาบาลสังกัด สธ. สำหรับยอดรวมสะสม 4 วัน ของ 7 วันอันตราย มีจำนวน 3,331 คดี จำแนกเป็นคดีเมาแล้วขับ 2,826 คดี ติด EM 9 ราย คดีขับเสพ 487 คดี และคดีขับรถประมาท 18 คดี</p>	-
<p>โรคไข้หัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, infoquest, bluechipthai)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ อาจเสี่ยงป่วยโรคไข้หัด ทำให้หูหนวกถาวรหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ แนะนำวิธีป้องกันโดยรับประทานอาหารปรุงสุก และแยกใช้อุปกรณ์ประกอบอาหารระหว่างของสุกและของดิบ ไม่สัมผัสเนื้อหมู-เลือดดิบด้วยมือเปล่า</p>	-
<p>คืบหน้ารักษาเด็กป่วยโรคประหลาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, mcot, nationtv</p> <p>- จ.สุราษฎร์ธานี กรณีเด็กหญิงวัย 7 ขวบ ป่วยเป็นโรคประหลาดมีอาการเลือดออกตามผิวหนัง และจุดต่าง ๆ ของร่างกาย ไม่มีบาดแผลและไม่มีอาการเจ็บปวด โดยไม่ทราบสาเหตุ สสจ.สุราษฎร์ฯ คาดอาการอาจเข้าได้กับโรค “เหงื่อออกเป็นเลือด” หากเป็นโรคนี้อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ 5 ของประเทศไทย โดยอาการของโรคนี้อาจไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่หากเสียเลือดบ่อย ๆ อาจจะทำให้โลหิตจาง รอให้แพทย์เฉพาะทางวินิจฉัยอย่างละเอียดอีกครั้ง</p>	-
<p>ข่าวปลอม : ฟักทองพอกผิวขาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชี้แจงกรณีคำแนะนำเคล็ดลับความงามพอกหน้าด้วยฟักทอง ทำให้ผิวหน้าเนียนนุ่มกระจ่างใส เป็นข้อมูลเท็จ การนำเนื้อฟักทองมาพอกไม่ได้ทำให้ผิวขาวขึ้น เนื่องจากสารอาหารส่วนใหญ่คือคาร์โบไฮเดรต โยอาหาร มีโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ ถึงแม้จะมีวิตามินบีที่มีคุณสมบัติทำให้ผิวขาวได้ แต่ไม่ได้มีปริมาณมากพอ วิตามินบีก็ไม่สามารถปลดปล่อยและซึมเข้าสู่ผิวได้ โดยผิวจะขาวขึ้นได้ต้องเลี้ยงแสงแดด หมั่นทาครีมกันแดด ใส่เสื้อแขนยาว</p> <p>ข่าวปลอม : น้ามะระขึ้นกร้อนรักษามะเร็งทุกชนิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงประเด็นน้ามะระขึ้นกร้อนสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ทุกชนิด เป็นนวัตกรรมล่าสุดในการรักษาโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพในด้านการแพทย์ ว่า เป็นข้อมูลเท็จ การดื่มน้ามะระขึ้นกร้อนไม่สามารถนำมารักษาโรคมะเร็งได้ ซึ่งมะระขึ้นกร้อนเป็นพืชผักสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์หลายด้าน ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็ง จะมี 3 วิธี ได้แก่ การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา</p>	-